



คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ

ที่ ๑๑๓ /๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตามคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบหมายให้ นางสาวกัลย์วิดา อินสมพันธ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวนาตยา แจ็งอุบล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ นางสาวพัฒนาดี ธรรมรัตน์พฤกษ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉริยสุนทร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และนายมงคล ยะภักดี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงยกเลิกคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉพาะลำดับที่ ๑ - ๕ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวแรมรุ่ง วรวิธ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

บัญชีรายละเอียดมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบท้ายคำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ ๑๑๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่มอบหมาย/ ส่วนราชการที่ปฏิบัติ	ผู้แต่งตั้ง
๑	นางสาวกัลยวีดา อินสมพันธ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ผู้ช่วยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒	นางสาวนาตยา แจ็งอุบล	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
๓	นางสาวพัฒนาวดี ธรรมรัตนพฤกษ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕ กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๔	นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉริยะสุนทร	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๖ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการกลุ่มผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๕	นายมงคล ยะภักดิ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๘ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

(Handwritten signature)